

# THÔNG BÁO

## Chương Trình DSA (Diocesan Support Appeal)

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Hằng năm, chúng ta được mời gọi tham gia đóng góp vào chương trình DSA (Diocesan Support Appeal). Đây là một chương trình rất tốt đẹp và ý nghĩa để chúng ta cùng nhau tham gia làm việc bác ái.

Giáo Phận Charlotte đã tạo điều kiện cho chúng ta tham gia làm việc bác ái qua sự đóng góp tài chánh vào chương trình DSA. Qua việc đóng góp tài chánh, chúng ta nói lên được lòng mến Chúa yêu người, và góp phần vào công việc mục vụ bác ái của Giáo Phận. Tiền DSA giúp tài trợ cho hơn 50 chương trình bác ái trong giáo phận.

Một trong những chương trình này là giúp cho các chị em phụ nữ tránh được những lầm lỗi phá thai. Chúng ta biết phá thai là một tội trọng và hiện đang là thảm họa trong nước Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung. Tại trong Giáo Phận Charlotte, tiền DSA đã giúp cứu được rất nhiều mạng sống của các thai nhi. Có một số chị em phụ nữ vì một hoàn cảnh nào đó mà dự định phá thai, chương trình DSA giúp các chị em phụ nữ hiểu biết về việc tôn trọng sự sống và ngăn chặn được thảm họa phá thai. Chương trình cũng giúp cho các chị em đó tìm được việc làm để nuôi dưỡng con cái của mình.

Một chương trình nữa là bác ái xã hội. Ở giữa chúng ta còn có rất nhiều người đang cần đến thức ăn quyên góp để sống. Với nhiều lý do rất thương tâm, họ đã rơi vào cảnh thiếu thốn này.

Chương trình DSA là một chương trình quyên góp cho việc mục vụ bác ái rất thực tế và cần thiết. Thực tế và cần thiết là bởi vì chúng ta đang nói đến việc cứu sống những thai nhi thơ ngây vô tội ngay trong giáo phận của chúng ta. Thực tế và cần thiết là vì chúng ta không cần phải đi xa mới cứu những anh chị em đang bị đói. Họ đang ở ngay trong giáo phận của chúng ta.

Vậy tôi xin quý ông bà và anh chị em, trong Mùa Chay này, hãy rộng tay tham gia đóng góp vào chương trình DSA. Mỗi năm chỉ có một lần, và năm nay giáo phận cần sự đóng góp của mỗi gia đình ít nhất là **\$200**. Nếu gia đình nào đã được Chúa ban cho kinh tế rộng rãi hơn, xin quý ông bà và anh chị em hãy rộng tay hơn.

Phong bì đóng góp cho DSA đã được gửi đến cho những gia đình đã đăng ký gia nhập vào giáo xứ. Nếu gia đình nào chưa đăng ký, xin hãy tham gia và có thể sử

dụng bao thư đóng góp chung. Bắt đầu vào Chúa Nhật 9 tháng 3, chúng ta sẽ có cuộc lạc quyên lần thứ hai cho chương trình DSA. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn lòng bác ái hảo tâm của quý ông bà và anh chị em.